
Ég andmæli áformum um álagningu veggjalda eins og þær koma fram í forsendum meiri hluta 
Umhverfis- og samgöngunefndar vegna þess að við erum búin að greiða fyrir þetta síðustu áratugi. 
Ef það verður farið fram með vegatolla þá vil ég fá endurgreitt það sem ég og mín fjölskylda höfum 
ofgreitt!.

Steinþór Bjarni Grímsson


